

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมฯ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว 7 บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม โดย นางทักษิณา วารุณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.สุโหงปาตี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นบุคคลในภาพที่ 7 เล่าว่า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 ขณะที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่วัดบวละ อ.กาบัง จ.ยะลา ขณะเข้าเฝ้าฯ ตนไม่กล้าคำราชาศัพท์จึงทูลว่า "ขอใช้ภาษาสามัญได้หรือไม่" พระองค์ตรัสว่า "ตามสบายเลย ข้าพเจ้าไม่เป็นไร" และทรงเริ่มบทสนทนาไต่ถามเรื่องต่างๆ</p>
แนวหน้า,โพสต์ทูเดย์,สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์,ไอเอ็นเอ็น	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดโครงการ "คลินิกหมอครอบครัว วัดพระญาติการาม" และกล่าวว่า รัฐบาลให้พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ที่ต้องจัดบริการเหมาะสมให้ประชาชนทุกคน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการในโรคพื้นฐานทั่วไป ไม่ต้องรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ โดยจะดำเนินการในลักษณะกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ดูแลแบบองค์รวมทั้งรายบุคคลและครอบครัว โดยให้รพ.ศ./รพท.ตั้งหน่วยบริการ "คลินิกหมอครอบครัว" ระยะที่ 1 จำนวน 16 แห่ง 12 เขตสุขภาพ ใน ส.ค. นี้ ภายในปี 60 ตั้งเป้า 1 ล้านครอบครัว มีหมอครอบครัว "บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี" ก่อนขยายทั่วประเทศปี 65</p>
บ้านเมือง,ผู้จัดการออนไลน์,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,Thai PBS	<p>พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรกรม รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มลดลง โดยสธ.มีนโยบายควบคุมยาสูบอย่างเข้มข้น ด้าน ดร.นิมา แอสการ์ รักษาการผู้แทน WHO ประเทศไทย กล่าวว่า ยาสูบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสาเหตุของปัญหาความยากจน และการตายก่อนวัยอันควร ซึ่ง WHO มีข้อเสนอแนะให้ไทยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนี้ 1.ให้รับนาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มาบังคับใช้โดยเร็ว 2.ขึ้นภาษียาสูบให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อ 3.ยกระดับความเข้มงวดของการควบคุมยาสูบในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล 4.บังคับใช้กฎหมายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100% 5.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตอกย้ำความน่ากลัวของภัยจากยาสูบ และ 6.ขยายขอบเขตบริการสนับสนุนการเลิกบุหรี่</p> <p>- ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า การลดการบริโภคยาสูบถือเป็นต้นน้ำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะจากประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยนำเด็กที่มีปัญหาทำกิจกรรมที่ดี มีการณรงค์ให้ความรู้กันเองภายในกลุ่มนักเรียน พบว่า การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดลดลงหรือไม่เจอปัสสาวะสีม่วง หากทำเรื่องบุหรี่ไม่สำเร็จ การพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะไม่เกิด</p>
แนวหน้า,ไทยโพสต์,เดลินิวส์,บ้านเมือง	<p>พ.ร.บ.ป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่าในงานแถลงข่าว "พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?" ว่า ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เป็นวันแรกที่ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะมีผลบังคับใช้ คาดหวังว่าจะสามารถลดจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ลงให้ได้ 75% กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของ 5 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และมีการนำตัวแทนเยาวชนมาร่วมเป็นอนุกรรมการทั้งหมด 2 คน ซึ่งจะมีการพูดคุยเพื่อเสริมยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการ 5 กระทรวงดังกล่าวในการพัฒนาตัวกฎหมาย ในวันที่ 22 ส.ค. ทั้งนี้ ไม่อยากให้มองว่ากฎหมายฉบับนี้สนับสนุนให้มีตั้งครรภ์ในวัยเด็ก แต่เพื่อเพิ่มสิทธิต่างๆ ให้แก่เยาวชน ทั้งทางการศึกษา ตลอดจนการให้สิทธิในการเข้ารับบริการจากสถานบริการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และสถานบริการต้องเก็บข้อมูลของเด็กเป็นความลับ ซึ่งกรมอนามัยดำเนินแผนงานนี้ก่อนที่จะมีพ.ร.บ. โดยพ.ร.บ.นี้จะมาช่วยเสริมให้การดำเนินงานมีกรอบที่ชัดเจนและเข้มแข็งต่อไปมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>ปัญหาการฆ่าบุพการี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข่าวการฆ่าหรือจ้างวานฆ่าบุพการี ว่า สาเหตุมีหลายปัจจัย เช่น ความผิดปกติระบบประสาท-สมอง ทำให้อารมณ์รุนแรงขาดความยับยั้งชั่งใจ, การดูแลที่ไม่เหมาะสม ใช้ความรุนแรง, ตัดสารเสพติด การป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ สร้างความรัก-ผูกพัน, ไม่ใช้ความรุนแรง, ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดี, การดำเนิน-กล่าวโทษควรเป็นในทางสร้างสรรค์ การกล่าวโทษอย่างมีอคติจะนำไปสู่การทารุณทรมานใจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเก็บกด เกิดปมด้อย ที่สำคัญต้องฟังความเห็นลูก, รู้จักจัดการความเครียด</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การทำร้ายบุพการีหรือคนในครอบครัว มักเกิดกับผู้อ่อนแอทางใจ ซึ่งเกิดหลายสาเหตุ เช่น สะสมความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับ เป็นผลจากการเลี้ยงดูที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นที่ที่ต้องการ เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ซ้ำๆ จะยิ่งตอกย้ำเป็นปมฝังแน่นในใจ เมื่อเข้าวัยรุ่น จะกระตุ้นให้ปลดปล่อยความต้องการที่ถูกทารุณ โดยตัดสินใจที่จะสู้ด้วยการทำร้ายผู้ที่ทำทารุณกรรม หรือหนีด้วยการทำร้ายตนเอง ส่วนจะสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยทางจิตหรือไม่ต้องวินิจฉัยโดยจิตแพทย์</p>
แนวหน้า,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>เตือนโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ในแต่ละปีพบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ยประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสะสมเป็นเวลานานจะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว เกิดการตีบหรืออุดตัน สมองขาดเลือดเป็นอัมพาตได้ แนวทางลดความเสี่ยง คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด ไขมันสูง กินผักและผลไม้ให้มาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดสูบบุหรี่ ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แนะเลือกใช้ Filler</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำให้เลือกใช้ Filler ในการรักษาผิวพรรณอย่างเหมาะสม ป้องกันผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ เตือนหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการใช้</p>
บ้านเมือง,คมชัดลึก	<p>“วิ่งให้สุด หยุดมะเร็งตับ”</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วิ่งให้สุด หยุดมะเร็งตับ” วันที่ 6 ส.ค. เวลา 06.00-12.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.gotorace.com ภายในวันที่ 1 ส.ค. ลงทะเบียนรับ BIB และเสื้อที่ระลึกได้ วันที่ 5 ส.ค. ที่เอ็มควอเทียร์ สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี 100 คน โดยมี 2 ดารา “นาวิน ตาร์ ดร.นาวิน ยาวพลกุล” และ “จันจิ-จันจิรา จันท์พิทักษ์ชัย” ร่วมวิ่งด้วย</p>
ผู้จัดการรายวัน360องศา	<p>อย. จัดประกวดออกแบบสื่อ Infographic</p> <p>-เสนอข่าว อย. เชิญชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและสนใจในเรื่องการออกแบบ ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในหัวข้อ “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ซึ่งเงินรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาท พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการค้ากับดูแลของ อย. เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote) ตาวานีโหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook/Fda Thai ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งานและเอกสารประกอบอื่น ๆ มาที่ oryorinfocontest@gmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลาเที่ยงคืน</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ ย่อยโลกเศรษฐกิจ	<p>ลดอุบัติเหตุในโรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รักษาการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม โดยจะบูรณาการทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 2.ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย และ 3.ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 มิติ คือ มิติการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน มิติการกำกับดูแล และมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระยะเวลา 6 เดือน
มติชน	<p>84 พรรษา มหาราชินี</p> <p>-เสนอข่าว สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการ Wearing and Sharing แคใส่ก็ได้บุญ จัดแถลงข่าวงาน 84 พรรษา มหาราชินี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ว่า ได้จัดทำกำไลวันแม่และเสื้อสีฟ้า เพื่อสวมใส่ในโอกาสสมหามงคล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบให้กับโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แกไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถซื้อโดยตรงที่คอลเซ็นเตอร์ โทร 08-3294-5990, Line ID @wearing_sharing หรือ e-mail: wearingandsharing@gmail.com</p>
ข่าวสด	<p>To Be Number One</p> <p>-เสนอภาพข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมรวมพล สมาชิก To Be Number One" ประจำปี 2559 จัดโดยกรมสุขภาพจิต ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี</p>
ไทยโพสต์	<p>วันโรคตับอักเสบโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันตับอักเสบโลก (28 กรกฎาคม) "ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ" เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคตับอักเสบ จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและการดื่มแอลกอฮอล์</p>
เว็บไซต์ kapook.com	<p>ไวรัสโสมกานมผง</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์พันทิปดอทคอม นำเรื่องคุณแม่ดารา กับแคมเปญ #ใกล้นมแม่ มาพูดถึง พร้อมโพสต์ภาพของนมผงยี่ห้อดังที่คาดว่าได้จ้างคุณแม่ดาราทั้งหลาย ให้ลงภาพลูกคู่กับหนังสือ ซึ่งดูรู้ว่าเป็นของนมผงยี่ห้อใด โดยระบุว่า กำลังเป็นไวรัสที่มีคุณแม่ดาราเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ภาครัฐจะออกกฎหมายควบคุมตลาดนมผงอย่างจริงจัง</p> <p>ขณะที่เพจ Drama-addict พูดถึงกรณีนี้ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีผลวิจัยพิสูจน์ แต่มีคุณแม่จำนวนมากที่หลงเชื่อ ดังนั้นจึงอยากให้ดาราหรือนเน็ตไอดอลที่ร่วมแคมเปญ #ใกล้นมแม่ ถอนตัวจากแคมเปญนี้ ขณะที่ชวเนตต่างวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งโจมตีบริษัทนมผงและเหล่าดาราที่เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าว</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p>เด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 26 ก.ค. เกิดเหตุเด็กนักเรียน อายุ 8 ปี จมน้ำในสระว่ายน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ด.ช.เอ (นามสมมติ) ได้มาเรียนว่ายน้ำในช่วงหลังเลิกเรียน ได้ลงเล่นน้ำพร้อมกับเพื่อนๆ และจมน้ำลงไปใต้สระน้ำน่านประมาณ 8 นาที เนื่องจากว่าสระว่ายน้ำมีความลึกไม่เท่ากัน เจ้าหน้าที่และครูช่วยกันปฐมพยาบาล ป้อนหัวใจ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้</p>